

**Phụ lục**  
**MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH GIA LAI**

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và quảng bá các thành tựu khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	- Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan; - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai; - UBND các huyện, thị xã, thành phố.	2023 - 2025	
2	Nghiên cứu tham mưu xây dựng các quy định, cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương nhằm khuyến khích các tổ chức và cá nhân nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	- Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố.	2023 - 2025	
3	Xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	- Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố.	2023 - 2025	Văn bản số 3094/UBND-NL ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

TT	Nội dung thực hiện	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
4	Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất; xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp các vùng xây dựng nông thôn mới, đặc biệt khó khăn; triển khai các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường các sản phẩm nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan;</li> <li>- UBND các huyện, thị xã, thành phố.</li> </ul>	2023 - 2025	
5	Tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở đề xuất thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan;</li> <li>- UBND các huyện, thị xã thành phố.</li> </ul>	2025	